



2023-24 Medicaid Eligibility Renewals
Social Media Toolkit
Translation Services

1.

Quý vị đã chuyển đi đúng không? Cập nhật địa chỉ của quý vị cho QUEST ngay hôm nay.

Các hội viên QUEST (Medicaid): Quý vị đã chuyển đi trong three years qua? Đừng bỏ lỡ việc nhận thông tin quan trọng liên quan đến quyền lợi của quý vị. Liên hệ theo số điện thoại ở mặt sau thẻ health insurance của quý vị để cập nhật địa chỉ, số điện thoại và email của quý vị ngay hôm nay. #medicaid #medquest #staywell #staycovered #healthyhawaii

2.

Quý vị có số điện thoại mới không? Cập nhật thông tin liên lạc của quý vị cho QUEST.

Nếu quý vị có QUEST (Medicaid), thông tin liên hệ của quý vị có thay đổi trong three years qua không? Liên hệ theo số điện thoại ở mặt sau thẻ health insurance của quý vị để cập nhật thông tin liên lạc của quý vị ngay hôm nay. #medicaid #medquest #staywell #staycovered #healthyhawaii

3.

Vẫn giữ nguyên từ trước đến nay.

Đã đến lúc cập nhật thông tin liên hệ của quý vị cho QUEST (Medicaid). Cập nhật địa chỉ, số điện thoại và email của quý vị sẽ đảm bảo quý vị tiếp tục nhận được thông tin quan trọng về quyền lợi của mình. Hãy liên hệ với chương trình health của quý vị để cập nhật thông tin của mình ngay hôm nay. #medicaid #medquest #staywell #staycovered #healthyhawaii

4.

Xem phong bì màu hồng của quý vị.

Các hội viên QUEST (Medicaid), hãy tìm một phong bì màu hồng sẽ được gửi đến hộp thư của quý vị trong năm tới. Bảo vệ sức khỏe và nhận đài thọ bằng cách làm theo hướng dẫn trong phong bì màu hồng QUEST eligibility để gia hạn. #medicaid #medquest #staywell #staycovered #healthyhawaii

Bắt đầu từ April 2023 và tiếp tục đến năm sau, các hội viên QUEST (Medicaid) ở Hawaii sẽ nhận được một lá thư màu hồng bên trong phong bì màu hồng từ Department of Human Services. Lá thư màu hồng này sẽ cung cấp cho các thành viên hướng dẫn về việc eligibility để gia hạn. Nếu quý vị có gia đình là hội viên QUEST, vui lòng để ý lá thư màu hồng của họ và giúp họ giữ gìn sức khỏe và nhận đài thọ. #medicaid #medquest #staywell #staycovered #healthyhawaii

5.

Quý vị vẫn có các lựa chọn.

Nếu quý vị cần bảo hiểm health, nhưng không còn đủ điều kiện tham gia QUEST (Medicaid), hãy truy cập Health Insurance Marketplace tại www.HealthCare.Gov hoặc gọi số 1-800-318-2596. Có nhiều lựa chọn với mức giá hợp lý dành cho những người muốn bảo vệ sức khỏe và được bảo hiểm. #medicaid #medquest #staywell #staycovered #healthyhawaii

Việc không đủ điều kiện cho QUEST (Medicaid) không nên quá căng thẳng. Hãy truy cập Health Insurance Marketplace at www.HealthCare.Gov hoặc gọi số 1-800-318-2596 để tìm hiểu xem quý vị có những lựa chọn nào tốt và được bảo hiểm. #medicaid #medquest #staywell #staycovered #healthyhawaii

6.

Quý vị làm tốt?

Nếu quý vị không cần QUEST (Medicaid) nữa vì quý vị được chủ lao động hoặc một nguồn khác đài thọ, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gọi số 1-877-628-5076. Việc cho chúng tôi biết thông tin ngay bây giờ sẽ giúp các hội viên khác được bảo vệ sức khỏe và bảo hiểm trong tương lai. #medicaid #medquest #staywell #staycovered #healthyhawaii

Vui lòng gọi cho Department of Human Services theo số 1-877-628-5076 nếu quý vị không cần bảo hiểm từ QUEST (Medicaid) nữa. Hãy giúp chúng tôi giúp đỡ các hội viên đủ điều kiện khác, những người cần được bảo vệ sức khỏe và bảo hiểm. #medicaid #medquest #staywell #staycovered #healthyhawaii